

BÁO CÁO
CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG
CHÍNH QUYỀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013
(Tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VI)

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa chủ tọa kỳ họp và các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Sáu tháng đầu năm 2013, nền kinh tế tỉnh nhà tiếp tục chịu ảnh hưởng suy thoái của nền kinh tế thế giới, đối mặt với những khó khăn thách thức như: Giá cả nhiều mặt hàng không ổn định, thị trường bị thu hẹp, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, không ít cử tri và nhân dân lo lắng, làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của một bộ phận lớn nhân dân lao động trong tỉnh. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, sự điều hành của UBND các cấp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Trong 6 tháng qua, UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và hướng đến chào mừng Đại hội mặt trận TQVN các cấp, tiến tới Đại hội mặt trận TQVN lần thứ VIII, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh.

Thay mặt UBMT tỉnh, tôi xin báo cáo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2013 như sau:

I. CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ:

1. Thực hiện Nghị quyết số 38/2012/QH1 ngày 23/11/2012 của Quốc hội; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992; Công văn số 292 CV/TU ngày 14/01/2013

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính Trị; Kế hoạch số 317/KH - MTTU- BTT ngày 02/01/2013 của Ban Thường trực UBTTWMTQVN và kế hoạch số 18/KH-HĐND ngày 17/01/2013 của Thường trực HĐND tỉnh; Ban Thường trực UBMT tỉnh ban hành kế hoạch số 01 ngày 18/01/2013 về việc phối hợp triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Đã tổ chức nhiều Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm với các đối tượng là Ủy viên Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh; cán bộ chuyên trách công tác Mặt trận, các đoàn thể và hội quần chúng cấp tỉnh; các luật gia, trí thức, đại diện các dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tổng số có 217 ý kiến tham gia vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 thông qua việc tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm... do Ban Thường trực UBMT tỉnh tổ chức, đồng thời thông qua các ý kiến góp ý kiến trực tiếp bằng văn bản của 60 tổ chức thành viên, đại diện các nhân sỹ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo... gửi đến Ban Thường trực UBMT tỉnh. Ban Thường trực UBMT tỉnh đã hướng dẫn tiếp tục phối hợp triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đến từng hộ gia đình. Việc tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi Hiến Pháp 1992 của nhân dân đang được tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch của HĐND tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 563/NQ-UBTVQH13 ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội và quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 28/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), Ban Thường trực UBMT tỉnh đã có Hướng dẫn số 01/HD-MT, ngày 18/02/2013 cho UBMT các huyện, thị xã, thành phố về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và tổ chức các Hội nghị tại tỉnh để lấy ý kiến đại diện các tổ chức thành viên, các vị ủy viên UBMT tỉnh, các nhân sỹ, trí thức, luật gia, tôn giáo, dân tộc và cùng với ý kiến tham gia của nhân dân thông qua kênh Mặt trận.

2. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND tỉnh hướng dẫn Ban Thường trực UBMT các cấp trong tỉnh phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức tiếp xúc cử tri. Đã phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri ở 20 điểm trước kỳ họp thứ 5, QH khóa XIII và tổ chức tiếp xúc cử tri gần 100 điểm trước và sau kỳ họp thứ 7, 8 HĐND tỉnh khóa VI. Ngoài ra các tổ HĐND ở các đơn vị bầu cử đã phối hợp với chính quyền, Ban Thường trực UBMT cấp huyện, cấp xã và Ban công tác Mặt trận địa bàn khu dân cư tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để giải quyết các vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm. Mặt trận các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở đơn đốc cử tri tham dự, chủ trì hội nghị và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân tại các buổi tiếp xúc cử tri để phản ánh đến các kỳ họp của Quốc hội và HĐND tỉnh.

3. Công tác tiếp công dân, phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động của ban TTND. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trong nhân dân được chú trọng; Thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo, quy chế và Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, Ủy ban Mặt trận đã tăng cường giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, đồng thời duy trì việc phối hợp với chính quyền và các ban ngành liên quan về công tác tiếp dân. Sáu tháng đầu năm 2013, Ủy ban Mặt trận tỉnh đã tiếp nhận 7 đơn khiếu nại. Nội dung các đơn thư khiếu nại chủ yếu liên quan đến đất đai, đánh người gây thương tích, Luật phá sản doanh nghiệp, kết quả giải quyết của Tòa án nhân dân các cấp. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét giải quyết.

Thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hòa giải ở cơ sở và Nghị định số 160/CP quy định về tổ chức và hoạt động hòa giải, mặt trận các cấp trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức thành viên tăng cường chỉ đạo hoạt động hòa giải cơ sở, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn dân cư; thông qua hoạt động hòa giải cơ sở đã góp phần tích cực tuyên truyền giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Ủy ban Mặt trận các cấp tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động TTND, giám sát đầu tư của cộng đồng và đem lại hiệu quả thiết thực. Nhiều công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn đã được Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng huy động nhân dân tham gia giám sát một cách chặt chẽ nên công tác quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường đã có sự chuyển biến, đã khắc phục những lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng, chất lượng hiệu quả công trình đầu tư đã được nâng lên, nhất là các dự án nhà nước và nhân dân cùng làm, đã tạo niềm tin của nhân dân đối với chính quyền các cấp trong quá trình thực hiện các chính sách, chủ trương của Đảng, nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

II. MTTQ VỚI VIỆC ĐẨY MẠNH CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:

1. Ban Thường trực UBMT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với phong trào thi đua “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng kế hoạch, chương trình cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Trên cơ sở 5 nội dung của cuộc vận động, Ủy ban Mặt trận các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan triển khai đồng bộ các phong trào như: Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ ANTTQ”, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số kế hoạch hóa gia đình; Thực hiện quy chế và Pháp lệnh dân chủ, chương trình xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo... Đã tập trung xây dựng các mô hình điểm về phòng, chống tội phạm, ma

tụy; tổ chức tập huấn về phòng, chống tội phạm cho 100 cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban công tác Mặt trận; tập huấn nâng cao năng lực tuyên truyền, đảm bảo trật tự An toàn giao thông cho 110 cán bộ Mặt trận cơ sở trên địa bàn huyện Hải Lăng. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm “Khu dân cư thực hiện hài hòa xoá đói, giảm nghèo và bảo vệ Môi trường” ở huyện Triệu Phong, thành phố Đông Hà và Hải Lăng; ký kết chương trình phối hợp liên ngành số 161/CTrPH-UBMTTQVN-SYT-SVHTTDL ngày 21/3/2013 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Sở Y tế - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” giai đoạn 2013 - 2020; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6/2013) cho các Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh theo Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” giai đoạn 2009-2013 ở cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh.

2. Đã tổ chức phát động đợt cao điểm “Ngày vì người nghèo” năm 2013 trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 19/5/2013 (Ngày sinh nhật Bác) đến ngày 17/10/2013 (Ngày cả nước vì người nghèo). Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tỉnh ra lời kêu gọi và giao chỉ tiêu vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” năm 2013 cho các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, khởi doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Tính từ đầu năm 2013 đến nay (20/6/2013) Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã huy động được trên 6,1 tỷ đồng, trong đó: Cấp tỉnh huy động được 4,1 tỷ đồng, cấp huyện và cấp xã huy động được 2 tỷ đồng. Đã giải ngân hỗ trợ xây dựng 234 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, (tập trung hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới cửa tỉnh và huyện), trị giá trên 4,5 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 6 hộ gia đình, trị giá 39 triệu đồng; hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 4713 đối tượng, trị giá 1,7 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 40 người, trị giá 74 triệu đồng; hỗ trợ khác trị giá 77 triệu đồng...

Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh đã vận động sự ủng hộ của Tổ chức Y tế vì hoà bình Hàn Quốc và Hội hỗ trợ Phụ nữ và Thanh niên Việt Nam tại Cộng hoà Liên bang Đức (Vifi) cho 130 hộ gia đình vay vốn để phát triển sản xuất, với số tiền 617,52 triệu đồng tại các huyện: Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ và thị xã Quảng Trị.

3. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, kịp thời của Ban thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh và các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cùng với sự chủ

động tích cực của BCH tỉnh nên công tác triển khai và tuyên truyền về cuộc vận động đã được đẩy mạnh và đã đạt một số kết quả tích cực. Ngay từ đầu năm 2013, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Cuộc vận động với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động; duy trì và nâng cao chất lượng Chuyên mục "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh hàng tháng.

III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA UBMT TỈNH:

1. Đối với HĐND tỉnh:

Hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND đã từng bước đi sâu vào một số lĩnh vực mà cử tri quan tâm, công tác giám sát và thẩm định của các Ban về các đề án trình bày tại kỳ họp đảm bảo cơ sở khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Các đại biểu HĐND tỉnh đã sắp xếp, bố trí thời gian tiếp xúc cử tri và phối hợp với cấp ủy, chính quyền, mặt trận cơ sở giải quyết được nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm. Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân, UBMT tỉnh có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

- "Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới" là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước có liên quan trực tiếp đến sự quản lý, điều hành, vận động tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân để phấn đấu hoàn thành các nội dung tiêu chí đã đề ra. Ngày 14/11/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm và trong cả giai đoạn 2010- 2020. Vì vậy, đề nghị HĐND tỉnh nghiên cứu có thể bổ sung vào chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Trị để có lộ trình tập trung giải quyết các nội dung, tiêu chí quan trọng đề ra.

- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở tỉnh ta so với các tỉnh, thành khác chưa có biểu hiện phức tạp, phát sinh điểm nóng; tuy vậy, số đơn thư tồn đọng, khiếu nại, tố cáo kéo dài vẫn còn nhiều dẫn đến công dân khiếu kiện gay gắt tập trung tại phòng tiếp công dân của tỉnh, vậy, đề nghị IT

HĐND hàng năm có kế hoạch tăng cường giám sát việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Cử tri và nhân dân hoan nghênh HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu lần 1, nhiệm kỳ 2011- 2016 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Đây là lần đầu tiên HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu, vì vậy cử tri và nhân dân đề nghị đại biểu HĐND nêu cao ý thức trách nhiệm trước cử tri và nhân dân toàn tỉnh để việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành thực chất, không hình thức, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính quyền của tỉnh thực sự có năng lực, đạo đức tốt, liêm khiết, gương mẫu, có tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

2. Đối với UBND tỉnh:

Sáu tháng đầu năm 2013, tuy phải tiếp tục chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, ưu tiên tập trung kiểm chế lạm phát, thắt chặt chi ngân sách và đầu tư công, song UBND tỉnh đã có nhiều biện pháp tích cực nhằm khắc phục những khó khăn, duy trì tốc độ phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng- an ninh được giữ vững. Để triển khai tốt một số lĩnh vực mà nhân dân quan tâm, UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh một số vấn đề sau:

- Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có rất nhiều nơi quy hoạch để xây dựng công trình, dự án. Đây là việc làm cần thiết góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, song cử tri thiết tha đề nghị UBND tỉnh cần có kế hoạch soát xét, kiểm tra kịp thời, nếu dự án nào có tính khả thi thấp, quy hoạch kéo dài, khó huy động nguồn vốn...thì khẩn trương đưa ra khỏi quy hoạch để nhân dân có điều kiện sửa sang, xây dựng nhà ở, yên tâm sản xuất và sinh hoạt.

- Tình hình tội phạm, buôn bán, tiêm chích ma túy ở tỉnh ta diễn biến phức tạp, không chỉ vùng Trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn mà còn ở miền núi, biên giới đã trở thành nỗi lo cho nhiều gia đình và cộng đồng dân cư làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng có biện pháp đồng bộ để phòng ngừa, đồng thời đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm

giải quyết nguồn vốn được duyệt để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, sớm đưa trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội của tỉnh vào sử dụng.

- Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 13/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v/v lãnh đạo Đại hội MTTQVN các cấp trong tỉnh, ở tỉnh ta Đại hội MTTQVN cấp xã sẽ được tiến hành từ quý IV năm 2013, hoàn thành chậm nhất trong tháng 02 năm 2014, cấp huyện hoàn thành chậm nhất trong tháng 4 năm 2014; cấp tỉnh hoàn thành chậm nhất trong tháng 6/2014. Thực hiện chủ trương này, ngày 20/6/2013, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 1823/UBND-VP v/v phối hợp tổ chức Đại hội Mặt trận TQVN các cấp trong tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Để Đại hội MTTQVN các cấp trong tỉnh tiến hành đúng kế hoạch, nội dung đã đề ra, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp, tạo mọi điều kiện để Đại hội MTTQVN các cấp trong tỉnh tổ chức tốt Đại hội.

Trên đây, là báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2013 và một số ý kiến đề xuất, kiến nghị của Mặt trận đối với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá VI.

Kính chúc sức khoẻ quý vị đại biểu!

Chúc kỳ họp thành công!

Nơi nhận:

- Các Đại biểu HĐND tỉnh,
- TT và các ban MT tỉnh,
- Lưu DCP/L, VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH



Lương Trung Thông